

## VẤN ĐỀ NÊU "MỘT LÔ" Ý LỄ TRONG KINH NGUYỆN THÁNH THỂ

Lm Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Với Bản văn hay Bài lễ "Cầu cho các tín hữu đã qua đời" như thế, chúng ta sẽ thấy một dòng chảy suốt từ đầu cho đến cuối Thánh lễ đều quy chiếu đến việc cầu nguyện cho họ qua Lời nguyện Nhập lễ; Lời nguyện Tiến lễ và Lời nguyện Hiệp lễ. Cho nên, trong Kinh nguyện Thánh Thể, chủ tế có thể chọn đọc: "Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người" mà không sợ lạc ra khỏi dòng chảy.

Việc đọc một loạt tên các linh hồn đã không được phụng vụ đặt ra vì sẽ làm cho các Lời Nguyện (Nhập lễ, Tiến lễ, Hiệp lễ) kéo dài lê thê. Nhất là, nếu xướng một lô ý lễ cầu cho cả người sống lẫn người chết xen giữa Kinh nguyện Thánh Thể sẽ làm cho lời kinh long trọng này bị loãng ra, nghĩa là tỉ lệ dành cho phần cầu cho người quá cố áp đảo những phần khác quan trọng hơn rất nhiều. Mục tiêu của phụng vụ nói chung hay của Thánh lễ nói riêng là: tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người, cho nên Thánh lễ không chỉ tập trung vào chuyện cầu cho những người đã qua đời mà thôi.

Nếu cử hành Thánh lễ với Bài lễ không phải "Cầu cho người đã qua đời," vị tư tế nên chọn những cách thức nêu các ý lễ như đã trình bày ở trên. Nghĩa là, cần tránh chen vào giữa Kinh nguyện Thánh Thể (trừ Kinh nguyện Thánh Thể I) công thức cầu cho người quá cố một cách cụ thể. Việc đọc một lô "tên các linh hồn" xen giữa Kinh nguyện Thánh Thể sẽ làm ngắt quãng dòng chảy của buổi cử hành phụng vụ Thánh Thể hôm ấy. Thật ra, trong mọi Kinh nguyện Thánh Thể, Giáo Hội đều có phần cầu cho hết thảy những người đã ly trần.



## Saint Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, VIC 3031

Tel: (03) 9376 4864 - MoB: 0423 692 293

Email: [josquocsss@gmail.com](mailto:josquocsss@gmail.com)

Website: [www.vinhsonliem.org](http://www.vinhsonliem.org)

## CHÚA NHẬT 31 TN - LỄ CÁC THÁNH

### PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

**Đáp Ca:** Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.

**Halleluia.** *Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con."* **Halleluia.**

### THÔNG TIN TRONG TUẦN

1. Tiền đóng góp của quý Ông Bà Anh Chị Em cho Trung Tâm VSL trong tuần qua là \$ 203.00.
2. Tiền Ủng hộ cho quý đồng bào ở miền Trung Việt Nam là \$26745.00.
3. 07/11 là ngày quan Thầy của Trung Tâm thánh Vinh Sơn Liêm. Thật không may mắn khi năm nay chúng ta không thể hội họp để tổ chức trọng thể trong ngày này. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng rằng thánh Vinh Sơn Liêm vẫn sẽ cầu thay nguyện giúp cho Trung Tâm chúng ta trong năm tới này. Chúng ta sẽ tổ chức Tam Nhật mừng kính ngài qua các Thánh Lễ online, gồm ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy (vào ngày mùng 05-07/11/2020).

*Ngày thứ I, chủ đề của cha chủ tế sẽ dành riêng cho giới trẻ.*

*Ngày thứ II, chủ đề của cha chủ tế sẽ dành riêng cho người lớn.*

*Ngày thứ III, chủ đề của cha chủ tế sẽ dành cho mọi người.*

Trước Thánh Lễ 15 phút, thay vì mở nhạc, chúng ta sẽ trình chiếu lại những hình ảnh mừng kính ngài trong những năm trước. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp để cùng tham dự và cùng nhau cầu nguyện xin thánh Vinh Sơn Liêm soi sáng và hướng dẫn chúng ta.

## Đóng góp trong Tuần

St Vincent Liem, Cat commu  
BSB: 083 355  
Ac No: 628 745 710

## GIỜ LỄ

Từ Thứ Ba-Thứ Bảy: **18.00** (sau đó là giờ Châu Thánh Thể)

Chúa Nhật: **11.15** (Thánh lễ & Châu Thánh Thể), **15.00** (Giờ LCTX)

Thứ 6 đầu tháng: **15.00** (LCTX)

## Gospel Reflection [28<sup>th</sup> Sunday, Ordinary Time, Year A]

### "The Beatitudes"

On the feast of All Saints, we will hear Jesus proclaim "The Beatitudes." This may lead us to his idea of a saint. Let us look. A "beatitude" is a spoken declaration of the blessedness of a person. Blessedness, in plain words, means to be given a spiritual benefit, as for instance, "May the Lord bless you with a safe journey." Or, "Blessed are those who show mercy." Often there is a condition involved: "The people who keep the law will be blessed" (Proverbs 29:18).

Jesus did not invent beatitudes: the First Testament has up to 50 examples of them. By Jesus' day, people would have recognized one when it was spoken and would have been at home with it. Jesus gave nine of them in the Sermon on the Mount. The question for you and me is whether we even begin to be attracted in any way to such categories. We can take a review of our lives and get an idea. If we do not fit into them, we can meditate on this question: how strong is our desire for anything at all? Can we "desire to desire" regarding an openness to Jesus and to his Father? We do not have to want persecution yet, but what do we want? Maybe it is simple: the blessedness he speaks about. *Rev. John Foley, SJ*

Chính vì vậy, Giáo Hội khuyên rằng: "...chỉ nên cử hành lễ cầu cho những người qua đời cách chừng mực, vì bất cứ Thánh lễ nào cũng được dâng cầu cho kẻ sống và người quá cố, và Kinh nguyện Thánh Thể luôn nhớ đến các kẻ qua đời." Giáo Hội cũng mong ước các tín hữu tránh rơi vào một cách nhìn quá đậm khuynh hướng tư hữu hoặc tư lợi về Thánh lễ dâng để cầu cho người quá cố "riêng" của họ. Thực sự, việc cầu cho kẻ chết luôn luôn là cử hành của toàn thể Giáo Hội và nhằm xin cho những anh chị em này thuộc mọi thời và mọi nơi được tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô Phục sinh chứ không đơn thuần là vấn đề tương quan với người chết xét như họ là những người thân thuộc của gia đình, họ hàng hay bạn bè của mình.

## 2] Các ý lễ khác (Cầu cho người còn sống)

Ở trong Kinh nguyện Thánh Thể I, có phần Cầu cho người sống (Memento, Domine) được phép nêu danh cụ thể.

Còn trong những Kinh nguyện Thánh Thể khác, vì đã có phần cầu cho người còn sống nói chung, cho nên vị tư tế không cần nêu "một lô" ý lễ cầu cho người sống chen giữa Kinh nguyện Thánh Thể nữa vì chữ đỏ của Nghi thức Thánh lễ chỉ cho phép "Trong Thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc biệt ở chỗ này." Điều đó có nghĩa là vị tư tế chỉ thêm vào giữa Kinh nguyện Thánh Thể ở đây những công thức Giáo Hội đã soạn sẵn khi cử hành Thánh lễ với nghi thức riêng, chẳng hạn như: Thánh lễ Khấn dòng, Truyền chức, Hôn phối ...